



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 กันยายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เพจ Gossip สาสุข</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยว่า วันที่ 25 ก.ย.นี้ กรมฯ เชิญนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ และหมอพื้นบ้าน ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอกับตัวแทนรพ. 13 แห่ง ที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และ 12 รพศ.ที่ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เพื่อทำความเข้าใจการใช้น้ำมันกัญชาสูตร อ.เดชา ซึ่งกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร ผลิตได้ 20,000-30,000 ขวด คาดว่าจะส่งมอบล็อตแรก 5,000 ขวด ให้แก่รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ส่วนการใช้ตำรับศุขไสยาสน์ ได้รับรายงานผู้ป่วยเข้ารับบริการ 580 ราย เข้าเกณฑ์ต้องใช้ 280 ราย จ่ายยาแล้ว 150 ราย ได้ยากับแพทย์แผนไทยกรณีอาการเข้าได้ เช่น นอนไม่หลับ ให้จ่ายยาศุขไสยาสน์เป็นตัวแรกโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาสมุนไพรตัวอื่นก่อน อย่างไรก็ตาม จะให้ปรับขนาดยาที่ใช้เหลือ 1 ใน 4 ของ เนื่องจากพบผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ใช้ยาทั้งซองเกิดอาการมึนงง จึงให้เริ่มจากปริมาณน้อยๆ ก่อน</p> <p>ส่วนโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ อีสาระ 01 เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ ม.แม่โจ้ และองค์การเภสัชกรรม ซึ่งใช้เฉพาะช่อดอกทำสารสกัด เบื้องต้นได้หารือกับทั้ง 3 หน่วยงาน รวมถึง รมว.สธ. ว่าจะทำเรื่องขอใบและส่วนอื่นมาใช้ทางการแพทย์แผนไทยเพื่อไม่ต้องทำลายทิ้ง</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า Prohibitions Partners เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดของกัญชา ประเมินว่าตลาดเอเชีย ต้นตัวเรื่องกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยล่าสุด มีรายงานว่า Expara บริษัท Venture Capital ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ ประกาศระดมทุนกว่า 920 ล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพด้านกัญชา โดยกำลังเจรจากับผู้ผลิตหลอด LED สำหรับปลูกกัญชาภายในบ้าน รวมถึงเจรจากับสตาร์ทอัพอีกรายเพื่อขอร่วมทุนในธุรกิจให้คำแนะนำการปลูกกัญชาภายในบ้านครบวงจร พร้อมลงทุนทันทีหากกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาเองได้</p> <p>แต่ปัญหาคือ ประเทศไทยกฎหมายอาจไม่ได้เปิดกว้างให้ประชาชนขนาดนั้น ขณะเดียวกันการออกกฎหมายปลดล็อคมีขั้นตอนอีกมากและต้องใช้เวลา รวมทั้งยังมีข้อถกเถียงเรื่องการควบคุมให้เป็นไปเพื่อการแพทย์ การเปิดช่องให้ปลูกกันอย่างเสรีจนมีมูลค่าการลงทุนเป็นหมื่นล้านจึงอาจจะเป็นเรื่องผันผวนและคิดเร็วเกินไป</p>
<p>มติชน แนวนหน้า ไทยโพสต์ ข่าวสด สำนักข่าวไทย มติชนออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า INN</p> <p>แนวหน้า สยามรัฐ ข่าว สด 77 kaoded เว็บไซต์เดลินิวส์ บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>ปัญหาหมอกควันภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นายธัญญชัช วรรณสุข ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สงขลา เปิดเผยสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ ค่าฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชม. ในหลายจังหวัดยังเกินมาตรฐาน ได้แก่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 79 มคก./ลบ.ม. อ.เมือง จ.สตูล 66 มคก./ลบ.ม. จ.ตรัง 52 มคก./ลบ.ม. ส่วน จ.ยะลา ลดลงเหลือ 39 มคก./ลบ.ม.คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้าภาคใต้ของไทย ทำให้ฝุ่นควันพัดเข้ามาเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ตรังรายงานผลจากกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งนำรถโมบายมาติดตั้งตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง พบปริมาณฝุ่น PM.2.5 อยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จึงแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว จ.พังงา มีหมอกควันปกคลุมทั่วภูเขาและตัวเมืองในหลายอำเภอ ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เตือนผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบทางเดินหายใจให้หลีกเลี่ยงการออกไปที่แจ้ง หากจำเป็นต้องออกจากบ้านให้สวมหน้ากากอนามัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ อดีต สส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสนใจปัญหาหมอกควันใน จ.ตรังและหลายจังหวัดในภาคใต้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบออกมาช่วย อย่างน้อยให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตน และควรรักษาหน้ากากป้องกัน PM 2.5 มาแจกจ่ายให้ประชาชน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชนออนไลน์</p> <p>ศูนย์แปซิฟิก จส.100</p>	<p>-เสนอข่าว รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ระบุว่า ยังมีความรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา และปัตตานี แต่ในวันนี้คาดว่าภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบเพิ่ม ได้แก่ ตรัง พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา และภูเก็ต เนื่องจากลมใต้จากเกาะสุมาตราพัดเข้าสู่ภาคใต้ตอนบน</p> <p>-เสนอข่าว Air4Thai แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างพบฝุ่นละอองเพิ่มสูงขึ้น คุณภาพอากาศบางพื้นที่อยู่ในระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและหากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอกให้รีบไปพบแพทย์</p>
<p>เว็บโพสต์ทูเดย์</p> <p>บ้านเมืองออนไลน์</p>	<p>การพัฒนาวัคซีนในประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ในฐานะประธาน คกก.วัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า นายกฯ มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนกรรมด้านต่างๆ ทั้งนี้ ที่ประชุม คกก.วัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 ได้เห็นชอบหลักการ 2 เรื่อง คือ ร่างระเบียบคกก.วัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิตวัคซีน พ.ศ. และร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ</p> <p>ด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. กล่าวว่า ร่างระเบียบฯ และหลักเกณฑ์ฯ ที่ผ่านความเห็นชอบจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ทุกหน่วยงานในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านวัคซีนเกิดความตื่นตัวและแข่งขันกันสร้างนวัตกรรม อีกทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวัคซีนในประเทศให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพแข่งขันในตลาดภูมิภาคได้อันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนให้เกิดขึ้นในประเทศไทย</p>
<p>เว็บโพสต์ทูเดย์</p>	<p>การฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. กล่าวถึงสาเหตุหลักของการฆ่าตัวตาย ว่า ที่ผ่านมามีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งพยายามทำให้สังคมเข้าใจว่าการฆ่าตัวตายในประเทศไทยสูงขึ้นจากปัญหาเศรษฐกิจ แต่จากข้อมูลกรมสุขภาพจิต บัญชีที่มีความสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตาย ในปี 2561-2562 เป็นปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ 53.04% ปัญหาจากสุรา 29% โรคทางกาย 25.7% ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 19% โรคทางจิต 12% และโรคซึมเศร้า 7.8% และพบว่าผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายจะไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำใน 1 ปี ถึง 94.27% ทั้งนี้ ขอความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับปัญหาฆ่าตัวตาย หมั่นสังเกตคนรอบข้าง สังเกตสัญญาณเตือนและใช้หลักการปฐมพยาบาลทางจิตใจ 3 ส. คือ สอดส่อง ใส่ใจรับฟัง และส่งต่อเชื่อมโยง อีกวิธีที่แนะนำและทำเป็นประจำเวลาเครียดคือ การออกกำลังกาย</p>
<p>มติชน</p> <p>เว็บไซต์ hfocus</p>	<p>นโยบายรับยาที่ร้านขายยา</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงนโยบายรับยาที่ร้านขายยา ว่า มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอคิวรับยานาน และได้รับคำแนะนำใช้ยาอย่างมีคุณภาพ โดยเริ่มนำร่องในรพ. 50 แห่ง ร้านขายยา (ชย.1) 500 แห่ง เบื้องต้นจ่ายยาให้ผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค คือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด จิตเวช หรือโรคเรื้อรังที่ไม่มีความซับซ้อนในการดูแล และให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ป่วยที่จะรับยาที่รพ.หรือที่ร้านยา</p> <p>นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. ได้ร่วมกับ สปสช. สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ดำเนินโครงการให้ผู้ป่วยนำไปสั่งยาไปรับยาที่ร้านขายยา ขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมทั้งรพ. ร้านขายยา ระบบบริการ ซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาและลดการครอบครองยาเกินความจำเป็น หากร้านยาสนใจเข้าร่วมโครงการ ประสานงานได้ที่รพ.แม่ข่าย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ. และ สปสช.เขต ในพื้นที่</p> <p>นพ.วัชรพงษ์ รินทระ แพทย์ประจำ PCC วัดหนองแวงพระอารามหลวง รพ.ขอนแก่น หนึ่งในหน่วยบริการที่ร่วมโครงการ "รับยาใกล้บ้าน เกสัชกรใกล้ใจ" กล่าวว่า เป็นโครงการที่ช่วยลดความแออัด ทำให้แพทย์มีเวลาในการพูดคุยให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยมากขึ้น ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลารอนาน ร้านยามาตรฐานได้มีส่วนร่วมดูแลคนในชุมชน ขณะนี้ให้รับยา 2 โรค คือ เบาหวาน ความดัน ต่อไปจะขยายในผู้ป่วยโรคหอบหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการคงที่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สธ. สภาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) และ สปสช. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินการในทุกด้าน โดยสภาเภสัชกรรมจะมีบทบาทในการกำกับติดตามคุณภาพร้านยาในภาพรวม และพัฒนาหลักสูตรการอบรมและหลักสูตรศึกษาต่อเนื่อง รวมถึงการสุ่มตรวจประเมินติดตามโครงการเพื่อความปลอดภัยกับผู้ป่วย ส่วน สปสช.จะสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการและสนับสนุนเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อระบบ นอกจากนี้ ยังออกระเบียบรองรับในการจ่ายเงินสนับสนุนให้กับรพ.และร้านยาที่ร่วมโครงการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p>-เสนอสรุป นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กล่าวว่า รพ.มีผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาเฉลี่ยวันละ 320 คน ได้ใช้ระบบคิวอัตโนมัติและระบบเวชระเบียนผู้ป่วยแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวในกลุ่มผู้ป่วยรายเก่าที่รับยาเดิม ทำให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจและรับยากลับบ้านภายใน 25 นาที ผู้ใช้บริการพึงพอใจถึงร้อยละ 95 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป ได้วางแผนต่อยอด Smart Hospital และใช้ Telemedicine ตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชในรพ.เครือข่ายในเขตนครชัยบุรินทร์ ผู้ป่วยในเขตเมืองสามารถไปรับยาที่ร้านยาที่ทำข้อตกลงไว้ได้ เพิ่มความสะดวกสบายและช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชมีความเป็นส่วนตัว</p>
ไทยโพสต์ คอลัมน์ท่านขุนน้อย	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-กล่าวว่า ไม่น่าเชื่อว่า ระบบราชการจะสามารถยื้อเรื่องการยกเลิกสารพิษความเสี่ยงสูง 3 ชนิด จนหาข้อยุติไม่ได้ เพราะขนาดพรรคการเมืองแทบทุกพรรค รัฐมนตรี 3 กระทรวง นายกฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน แพทยสภา องค์กรภาคประชาชน 686 องค์กร แดมด้วยมติสภาผู้แทนราษฎรอีก 393 ต่อ 0 เสียง ฯลฯ ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะเลิกหาเลิกใช้ แต่ กกก.วัตถุอันตราย ที่มีข้าราชการ 19 คน ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 10 คน โดยมีปลัด ก.อุตสาหกรรม เป็นประธาน ลงมติ 16 ต่อ 5 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างยื้อเยื้อไปถึง 2 ปีกว่า ซึ่งคนที่ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา คงได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าระบบราชการไทยอย่างแจ่มชัด และปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาในระดับวาระแห่งชาติ หากยังเพิกเฉย ไม่ให้ความสำคัญ โอกาสที่ประเทศไทยจะยกระดับพัฒนาคงลำบาก</p>
เนชั่นทีวี Bangkokinsight	<p>โรคอุจจาระร่วง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของกรมฯ คาดว่าอาจพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวทำให้เชื้อไวรัสเด็บโตและทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน โรคนี้เกิดจากการรับเชื้อที่มากับอาหารและน้ำเข้าทางปาก หรือสัมผัสเครื่องใช้/ของเล่นที่ปนเปื้อนอุจจาระที่มีเชื้อไวรัส อาการคือ มีไข้ อาเจียน และท้องเสีย ถ่ายเหลวเป็นน้ำ ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมากจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่รพ. แนะนำดื่มน้ำเกลือแร่หรือสารละลายเกลือแร่เมื่อป่วย และยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ</p>
ประชาชาติธุรกิจ Sanook สยามรัฐ Nation กรุงเทพธุรกิจ	<p>โรคลมชัก</p> <p>-เสนอสรุป นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากข้อมูลต่างประเทศ พบผู้ป่วยโรคลมชักมีอัตราเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถมากกว่าคนทั่วไป 1.8 เท่า ทำให้หลายประเทศมีกฎหมายควบคุมผู้ป่วยโรคลมชักในการขับรถ ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนการออกกฎหมายการออกใบขับขี่ให้กับผู้ป่วยโรคลมชัก ซึ่งผู้ป่วยโรคลมชักไม่ควรขับขี่รถเมื่อยังไม่ปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปี</p> <p>พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา ให้ข้อมูลว่า โรคลมชักเกิดจากภาวะการเปลี่ยนแปลงการทำงานของเซลล์สมองอย่างเฉียบพลัน เป็นโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน ผู้ป่วยจำเป็นต้องกินยากันชักสม่ำเสมอสำหรับข้อแนะนำในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นขณะมีอาการชักที่ถูกต้อง คือ "ไม่จับ ไม่จ้ำ ไม่ถ่าง ไม่กด ไม่ทั้งหมดหยุดชักเองได้" หากชักนานถึง 5 นาที ควรรีบนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโทร. 1669</p>
เนชั่นทีวี	<p>เชื้อไวรัส RSV</p> <p>- เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงฤดูฝนมักพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ซึ่งติดต่อกันได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก เสมหะ เป็นต้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะแสดงอาการหลังสัมผัสเชื้อ 4-6 วัน และเมื่อป่วยจะสามารถแพร่เชื้อได้นาน 3-8 วัน โรคนี้สามารถพบผู้ป่วยได้ทุกกลุ่มอายุ แต่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อรุนแรงหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต ได้แก่ ทารกที่คลอดก่อนกำหนด เด็กเล็กที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคปอดตั้งแต่กำเนิด เด็กที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ปัจจุบันยังไม่มียาป้องกัน แต่สามารถปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยการล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาด รักษาสุขอนามัยส่วนตัว หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่ผู้คนหนาแน่น หากบุตรหลานมีอาการป่วยเป็นไข้หวัด ควรแยกออกจากเด็กปกติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ</p>
แนวหน้า คอลัมน์ คุณแทนกอสชิป	<p>สธ.ได้รับรางวัล</p> <p>-กล่าวว่า ยินดีกับ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี ที่รพ.ราชวิถีได้รับรางวัล Best Practices for Energy Management ประเภทอาคารขนาดใหญ่ ในงาน ASEAN ENERGY AWARDS 2019 และ นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ที่ สป.สธ. เป็น 1 ใน 2 หน่วยงานทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ระดับยอดเยี่ยม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ คอลัมน์ LOOK around	วันมหิดล -เสนอข่าว สธ. จัดกิจกรรมบริการประชาชนฟรี เนื่องในวันมหิดล 24 ก.ย. ปีนี้ อาทิ ตรวจวัดสายตา ตรวจวัดคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก วัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน ในเด็กอายุ 7-12 ปี วัคซีนป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ในเด็กอายุ 1 - 7 ปี ตรวจรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตรวจรักษากับแพทย์แผนจีน ตรวจเช็คเครื่องวัดความดันโลหิต เป็นต้น เริ่มตั้งแต่ 08.00-15.00 น. ณ โถงอาคาร 3 สป.สธ.
ไทยโพสต์	การดูแลน้ำหนักผู้สูงอายุ -เสนอบทความ สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ แนะนำการลดน้ำหนักสำหรับผู้สูงอายุ ควรควบคุมอาหาร ดื่มน้ำก่อนกินอาหาร 1-2 แก้ว และดื่มน้ำก่อนอีก 1-2 แก้ว กินอาหารให้ตรงเวลา ฝึกกินให้น้อยลงในแต่ละมื้อ งดอาหารระหว่างมื้อ และไม่กินมื้อเย็นดึกเกินไปหรือดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มที่มีพลังงานสูงก่อนเข้านอน ควรกินอาหารช้าๆ เคี้ยวให้ละเอียด พยายามทำงานอดิเรกทำเมื่อกินอาหารเสร็จ ถ้าเป็นคนหิวเก่งอาจต้องใช้อาหารลดน้ำหนัก กินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ อาหารที่ควรกิน ได้แก่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน นมพร่องมันเนย ข้าวกล้อง ธัญพืชต่างๆ ผักสดทุกชนิด ผลไม้สดที่ไม่หวานจัด และใช้ไขมันจากพืช
ผู้จัดการออนไลน์ ช่องone	ชื่อชมแพทย์ รพ.ห้วยยอด -เสนอข่าว โลกโซเชียลแสดงความชื่นชม นพ.สมัชชา ลีลาวิลาส รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง รวมทั้งพยาบาล และคนอื่นๆ หลังมีการเผยแพร่คลิปที่นพ.สมัชชาและอีกหลายคนช่วยชีวิตนักฟุตบอลบอลอ่าวโสซึ่งหมดสติกลางสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง และนพ.สมัชชา พยาบาลและคนอื่นๆ ที่กำลังวิ่งออกกำลังกายได้รับเข้ามาทำ CPR อีกทั้งในศูนย์กีฬาเทศบาลนครตรังยังมีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED ทำให้สามารถช่วยเหลือนักฟุตบอลอ่าวโสรายนี้จนฟื้นและนำส่ง รพ.ตรัง ได้ทันเวลา
มติชนออนไลน์	ปัญหาก่อสร้างอาคาร รพ.บางสะพาน -เสนอข่าว นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ ประธานคณะกรรมการพัฒนารพ.บางสะพาน เปิดเผยว่า ปัญหาการก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น ตึกผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ.บางสะพาน หยุดชะงักเนื่องจากการก่อสร้างผิดแบบ ล่าสุด นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ทำหนังสือต่อนหาหรือสำนักงบประมาณ เพื่อให้ยืนยันความชัดเจนในการใช้อำนาจลงนามเพื่อแก้ไขแบบแปลนโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณแล้ว คาดว่าจะได้รับคำตอบภายใน 15 วัน จากนั้นเมื่อลงนามในสัญญาจ้างเพื่อเปลี่ยนแปลงแปลน ผู้รับเหมาสามารถก่อสร้างต่อได้ทันที หลังจากอาคารสร้างเสร็จจะใช้งบบริจาคโครงการก้าวคนละก้าว ของ คุณ บอด้สแลม ที่เหลืออีก 25 ล้านบาท ปรับปรุงอาคารภายในและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์บางส่วน
ไทยโพสต์	รพ.นครพนมรับซื้อข้าวอินทรีย์ -เสนอข่าว นายเอนก รัตนรงค์ได้ เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร จ.นครพนม และสำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ร่วมจัดงานวันรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ โดยรพ.นครพนม ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกนำข้าวอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่บ้านหนองสะโนมาหุงให้ผู้บริหาร บุคลากรและผู้ป่วยรับประทานเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลง ส่งผักปลอดสารพิษจากเกษตรกรด้วย
เว็บ sanook	เด็กแพ้นมวัวขอความช่วยเหลือ -เสนอข่าว น้องหนูนา วัย 2 ขวบ 7 เดือน อาศัยอยู่ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา มีอาการแพ้นมวัวรุนแรง ตั้งแต่อายุ 5 เดือน มีภาวะแทรกซ้อน ซ็อกหมดสติ ใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาตัวที่ รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ และรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ต้องเจาะคอช่วยหายใจ พ่อแม่ไม่ได้ทำงานเนื่องจากต้องดูแลใกล้ชิด ขอรับความช่วยเหลือค่าสายดูดเสมหะ อุปกรณ์ทำแผล ผ้าอ้อมเด็ก บริจาคได้ที่บัญชี ธ.กรุงไทย สาขาเทิง ชื่อ นางสาวปาริชาติ ไม้ขุ่น เพื่อเด็กหญิง ณัฐนันท์ กิจแก้ว หมายเลขบัญชี 985 684 1240 หรือโทร. 063-6816033
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์	บุรีไฟฟ้า -เสนอข่าว วอลมาร์ต บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา แถลงการณ์ว่า จะยุติการขายบุรีไฟฟ้าตามร้านสาขาทั่วประเทศ หลังจากมีประชาชนกว่า 500 ราย ป่วยด้วยอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจากการใช้บุรีไฟฟ้า